

ปรากฏการณ์ใหม่ ช่องหนึ่งไทย วิถีไทย “คูลชาแนล” “เสน่ห์หนึ่งไทยคลาสสิก ปรับกลยุทธ์เอาใจคอหนึ่ง ตามออเดิร์ฟชมหนึ่งไทยตลอด 24 ชั่วโมง โฆษณา คั่นน้อย”



คุณวิน ภาวิวัฒน์ โตกะคุณะ ผู้บริหารหนุ่มไฟแรงจากช่อง “คูลชาแนล” ช่องหนึ่งไทยวิถีไทย เผยกลเม็ดเอาใจคอหนึ่งไทยยุคคลาสสิก โดยเน้นการเป็นช่องหนึ่งไทย ที่คงเสน่ห์ของหนึ่งอมตะยุคเก่า เน้นดาราคือเป็นดาวค้างฟ้ามากฝีมือที่มีชื่อเสียงในยุคก่อนๆ อาทิ สมบัติ เมทะนี, ทูน หิรัญทรัพย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, อรัญญา นามวงศ์ และอีกมากมาย รวมถึงการคัดเลือกหนึ่งไทยเกรดเอ ภาพเสียงที่คมชัดได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คัดเลือกนำมาฉายให้เข้ากับช่วงเวลาเทศกาลในแต่ละเดือน เช่น หนึ่งรักในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เรื่องราวความรักของแม่ในช่วงเดือนสิงหาคม พร้อมเปิดคอลเซนเตอร์บริการให้ผู้ชมทางบ้าน Request หนึ่งที่ยากชมเข้ามาได้ทาง “คูล ชาแนล” ซึ่งเป็นจุดขายที่ตอบใจหทัยลูกค้าได้อย่างตรงจุด จาก Feedback ช่องหนึ่งที่ติดอันดับท็อปไฟว์ โดยการสำรวจของเอ

เจนซี่ ในกลุ่มหนัง

“คุณ ชาแนล” จัดโปรแกรมหนังให้ผู้ชมได้ดูหนังให้มากที่สุดโดยมีช่วงเวลาของโฆษณาน้อยที่สุด ตามสโลแกนการบริหาร “พยายามที่จะให้ก่อนที่จะได้รับ” โดยเริ่มขยายกลุ่มผู้ชมหลักจากเดิมในกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป มาเป็นกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15 ปี ที่เริ่มหันมาสนใจเรื่องราวอันยุคมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน จากแพลตฟอร์มหลักที่รับชมทางช่องดาวเทียม PSI และ IPM 82 มาขยายช่องทางมีเดียใหม่ๆ อย่างการทำสตรีมมิ่งกับช่องดาวเทียมไทยคมในแอปพลิเคชัน LooxTV และ Facebook Fanpage “คุณ ชาแนล” รวมถึงแอปพลิเคชัน PSI / AIS PLAY / 3BB CLOUD TV / 82 คุณชาแนลและเคเบิลทีวีทั่วประเทศ ซึ่งจุดดังกล่าวทำให้ฐานตลาดผู้ชมหนังไทยคลาสสิกกว้างมากขึ้นจากแต่ก่อน นอกจากนี้ทางช่องยังมีรายการ “สุขภาพดาว” ที่นำเอาดาราราวุโส มาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจในอดีตรวมถึงอัปเดตเรื่องราวชีวิตหลังม่านมาษา ที่แม้จะผ่านมานานหลายปี แต่ก็ยังคงครองใจผู้ชมจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ในอนาคตอยากจัดกิจกรรมทางการตลาดหรือการพบปะแฟนหนังไทย Road Show และ มีทแอนด์กรีดดารารุ่นใหญ่หรือดาวค้างฟ้าที่ยังอยู่ในใจของใครหลายๆ คน

“คุณ ชาแนล เราเน้นฟังความต้องการของผู้ชมว่าสนใจชมหนังอะไร เราจะเสาะหาและคัดสรรหนังไทยทุกช่องทาง ขยายวงกว้างขึ้นให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายสำคัญคือต้องการอนุรักษ์หนังไทยไว้ให้อยู่คู่กับคนไทยไปนานๆ โดยจะพัฒนาให้เติบโตไปอย่างยั่งยืน” คุณวิน ภาวิวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย